



ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖. แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวอัมรา ปางค์	
๐๐๒	นางสาวฉัตรฤทัย ไชยชนะ	
๐๐๔	นายพิทักษ์ เอกกะสินสกุล	
๐๐๖	นางสาวมนูญิตินันท์ ประดิษฐ์คำย	
๐๑๒	นางสาวธัญญา กุณาบุตร	

๒) วันเวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วันเวลา และสถานที่ในการประเมินฯ
<ul style="list-style-type: none">ด้านคุณลักษณะสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)<ul style="list-style-type: none">เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม <p>การจัดการความรู้ การคิดเชิงระบบ การบริหารโครงการ</p> <p>วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์</p>	<p>วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๕ อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินมารายงานตัวก่อนเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และหากไม่มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์</p>

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว หากผู้ใดไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น ๔ อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และทาง www.lpch.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพิพัฒน์ คุประเสริฐยิ่ง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์